

Nội dung bài viết

1. [Bài 1: Thông tin và quyết định trang 17, 18 SGK Tin học lớp 3 - Cánh Diều](#)

Bài 1: Thông tin và quyết định trang 17, 18 SGK Tin học lớp 3 - Cánh Diều


Tin học lớp 3 trang 17 Khởi động: Em hãy kể tên một thông tin mà khi biết được em đã rất thích thú. Em làm gì khi nhận được thông tin đó?

Trả lời:


Em nhận được thông báo cuối tuần lớp sẽ tổ chức buổi dã ngoại ngoài trời. Khi nhận được thông tin đó, em sẽ về chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết cho buổi dã ngoại.

1. Dựa vào thông tin để quyết định

Tin học lớp 3 trang 17 Hoạt động 1:

 Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ. Em và các bạn dừng lại ngay, chờ đến khi chuyển sang màu xanh mới đi sang đường. Nhờ đâu mà em biết phải dừng lại?



 Đang tưới cây, nghe thấy tiếng khóc của em bé, mẹ vội vàng vào nhà với em ngay. Đây là thông tin để mẹ quyết định vào ngay?





Trán bạn An nóng hơn bình thường. Mẹ bạn An lập tức đo nhiệt độ cho bạn ấy. Khi có thông tin trán bạn An nóng hơn bình thường thì mẹ bạn An quyết định làm gì?

**Trả lời:**

- 1) Nhờ màu đỏ ở đèn giao thông mà em quyết định dừng lại, không sang đường.
- 2) Tiếng khóc của em bé là thông tin để mẹ quyết định vào nhà ngay.
- 3) Khi thấy trán An nóng hơn bình thường, mẹ bạn An đã lập tức đo nhiệt độ cho bạn ấy.

2. Dựa vào thông tin để hành động**Hoạt động****2. Dựa vào thông tin để hành động**

Tin học lớp 3 trang 18 Hoạt động 2: Em đồng ý với quyết định của bạn nào? Vì sao?



Trời nắng to, Linh và Hào đội mũ khi đi học.



Trời nắng to, Loan đi học không đội mũ.



Chuông báo thức kêu lên, Sơn dậy tắt chuông rồi ngủ tiếp.



Chuông báo thức kêu lên, Trang dậy ngay để chuẩn bị đi học.

Trả lời:

Em đồng ý với quyết định của bạn Linh và Hào: Vì đội mũ khi trời nắng to giúp bảo vệ sức khỏe, tránh bị ốm.

Em đồng ý với quyết định của bạn Trang: Vì dậy đúng giờ giúp chủ động cho công việc sau đó, góp phần hình thành một lối sống lành mạnh.

Tin học lớp 3 trang 18 Luyện tập: Nghe dự báo thời tiết tối nay có gió mùa Đông Bắc, mẹ lấy chăn bông để sẵn trên giường cho bạn Bình. Theo em, mẹ bạn Bình đã tiếp nhận thông tin gì? Vì có thông tin đó, mẹ bạn Bình đã quyết định làm gì?

Trả lời:

Mẹ bạn Bình đã tiếp nhận thông tin là tối nay có gió mùa Đông Bắc, nghĩa là trời sắp trở lạnh.

Khi nhận được thông tin đó, mẹ bạn Bình đã lấy chăn bông để sẵn trên giường cho bạn Bình.

Tin học lớp 3 trang 18 Vận dụng: Hôm nay em đã tiếp nhận thông tin nào mà dựa vào đó em hành động đúng? Em hãy nhớ lại và kể cho các bạn cùng nghe: Đó là tình huống nào? Em đã quyết định gì và dựa vào thông tin nào để quyết định như thế?

Trả lời:

Sáng hôm nay cô giáo thông báo ngày mai sẽ có bài kiểm tra 15 phút môn Tin học, vì vậy chiều nay em sẽ không đi đá bóng mà ở nhà ôn bài để ngày mai có thể làm bài kiểm tra thật tốt.

Thông tin em tiếp nhận: Ngày mai sẽ có bài kiểm tra 15 phút môn Tin học.

Em đã quyết định: Chiều nay em sẽ không đi đá bóng mà ở nhà ôn bài.